

สรุปข้อสั่งการ ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร

ประเด็น/ข้อสั่งการ	รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. การขออนุญาตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑.๑ สำหรับการผ่อนปรนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มอบให้หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเป็นผู้อนุญาต สำหรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการยังต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดตามเดิม ทั้งนี้ อนุญาตให้ไม่เกินระยะเวลา ๓ วัน โดยรายงานเหตุผลความจำเป็นและมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนให้ชัดเจน ๑.๒ ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์มุกดาหารไม่ทิ้งกัน เพื่อบันทึกรายงานการเดินทาง สำหรับเป็นข้อมูลหากตรวจพบการติดเชื้อ หรือการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด	สำนักงานจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัดและทีมสอบสวนโรคจังหวัด
๒. มาตรการผ่อนปรน ๖ กิจกรรม/กิจกรรม	เตรียมการจัดระเบียบและประเมินความเสี่ยง ๖ กิจกรรม/กิจกรรม ซึ่งจะผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ฯ อย่างเคร่งครัด (๑) ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย (๒) ร้านจำหน่ายอาหารทั่วไปนอกห้าง รถเข็น หาบเร่ ร้านอาหารริมทาง (๓) กิจกรรมค้าปลีก-ส่ง (ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ รถเร่ ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม) (๔) กีฬา สันทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง โดยไม่ได้เล่นเป็นทีม หรือมีการแข่งขัน (๕) ร้านตัดผม เสริมสวย เฉพาะตัดสระได้ร (๖) อื่น ๆ ร้านตัดขนสัตว์ รับเลี้ยงสัตว์	คณะทำงานตรวจประเมินความเสี่ยง ฯ / คณะทำงานจัดระเบียบ ฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ (ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขเป็นหลัก)
๓. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔)	ให้ประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้ประกาศ/สั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามการให้กระทำการหรือการผ่อนคลาไใด ๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ขอให้ทุกฝ่ายเร่งประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคเอกชน และประชาชน	อำเภอ ทุกอำเภอ/ สنج.ปชส.จังหวัด และทุกส่วนราชการ

ประเด็น/ข้อสั่งการ	รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. การฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับเดือดร้อน	๔.๑ ให้ดูแลสภาพจิตใจประชาชนที่มีความเครียด และมีความโน้มเอียงที่อาจมีการทำร้ายตัวเองอย่างใกล้ชิด ๔.๒ การจัดตั้งกองทุนของภาคราชการเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยสอบถามความคิดเห็นให้เป็นไปโดยความสมัครใจร่วมมือร่วมใจกันในภาพรวมข้าราชการในจังหวัด	สสจ./ อสม./ อำเภอและอปท. ทุกแห่ง ทุกส่วนราชการ